



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชิวาส ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๐๑	นางกาสมีรา แวสุหลง
๐๐๐๒	นางสาวนันทนา สุวรรณพงษ์
๐๐๐๓	นางสาวสุจิรา หวานดี
๐๐๐๔	นางสาวนัชเราะห์ มุซอ
๐๐๐๘	นางสาวฮาซียะ โชะ
๐๐๑๐	นางสาวชยานิช คงสวัสดิ์
๐๐๑๑	นางสาวจิรภา แดงพะเนิน
๐๐๒๐	นางสาวกุนโรอรินา พระพิทักษ์
๐๐๒๒	นางสาวยามีสะ กาเซ็ง
๐๐๒๓	นายณัฐพงศ์ พุฒยีน

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีได้ตรวจสอบข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปทางทุจริต สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตั้งแต่ต้น

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

สมรรถนะ การประเมินครั้งที่ ๒	วิธีการ ประเมิน	วัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะ	หมายเหตุ
๑) การตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน ๒) การคิดวิเคราะห์ ๓) การสั่งการตามอำนาจหน้าที่	สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ราชบุรี	ตามเลข ประจำตัวสอบ

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตามประกาศฉบับนี้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๔. ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง (ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ก่อนเข้ารับการประเมิน) และให้แนบรูปถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ต้องระบุวันและเวลาในการตรวจ ทั้งนี้ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ A๔

/๕. ผู้เข้ารับการประเมิน...

๕. ผู้เข้ารับการประเมินควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๖. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๗. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น
๘. เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่
๙. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือให้ยุติการประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร อาจพิจารณาสั่งการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

ง) การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส และทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส <https://narathiwat.cad.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวมาริเย บาร์อวา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร